

# Đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế VAC bền vững



Mô hình phát triển kinh tế của hội viên Hội Làm vườn huyện Vũ Thư.

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, hội làm vườn các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế VAC bền vững, góp phần quan trọng phát triển toàn diện nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.

Đến nay, 100% các xã, phường, thị trấn trong tỉnh có tổ chức hội với tổng số 36.729 hội viên. Các hội viên tích cực tham gia sinh hoạt hội, hưởng ứng các phong trào thi đua do hội phát động, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và xã hội, ngày càng tin tưởng, gần bó với tổ chức hội. 5 năm qua, Hội Làm vườn tỉnh chỉ đạo các cấp hội cơ sở vận động hội viên, nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế VAC phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của từng địa phương. Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các cấp hội đã in, phát hành hàng nghìn tờ rơi, tờ gấp, tài liệu về quy trình thực hành chăn nuôi tốt trong chăn nuôi lợn, gà an toàn nhằm giúp hội viên và nông dân có kiến thức mới, có tư duy mới trong quy hoạch, cải tạo vườn, ao, chuồng của gia đình, phù hợp với tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 5 năm qua, các cấp hội làm vườn trong tỉnh đã tổ chức 1.615 lớp tập huấn cho trên 105.000 lượt hội viên về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị đầu bờ, tham quan thực tế bàn về định hướng một số giống cây trồng trong vườn, giống vật nuôi trong lồng... Cùng với đó, các cấp hội làm vườn trong tỉnh đã thực hiện một số dự án,



Cán bộ Hội Làm vườn tỉnh tham quan mô hình trồng măng tây của hội viên Hội Làm vườn huyện Quỳnh Phụ.

chương trình khuyến nông của trung ương, của tỉnh. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả và được nhân rộng trong toàn tỉnh.

Nhờ sự hỗ trợ của các cấp hội, sự nỗ lực vươn lên của hội viên, trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, kinh tế VAC trên địa bàn tỉnh có sự phát triển mạnh mẽ, mang lại hiệu quả rõ rệt. Các cấp hội trong tỉnh và hội viên đã thực hiện nhiều chương trình cải tạo vườn tạp, ao hoang, chuồng cũ thành hệ thống VAC theo mô hình thâm canh, chuyên canh, đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất cao, giá trị thu nhập lớn cùng với việc áp dụng công nghệ sản xuất mới vào canh tác, làm thay đổi thói quen, tập quán của nông dân. Thái Bình được đánh giá là một trong những địa phương có chăn nuôi phát triển ổn định. Trình độ của người chăn nuôi không ngừng được nâng lên, tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới về chăn nuôi được tiếp thu, áp dụng rộng rãi vào sản xuất, góp phần giảm quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ, tăng quy mô chăn nuôi trang trại, gia trại tập trung. Tính đến đầu năm 2018, toàn tỉnh có 1.014 trang trại đạt tiêu chí quy định, tăng 364 trang trại so với năm 2013. Trong số các trang trại chăn nuôi, có 74 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao, sản phẩm chăn nuôi an toàn, bền vững và hiệu quả. Ngoài ra, toàn tỉnh có trên 20.000 hộ chăn nuôi theo quy mô gia trại.

Về phát triển kinh tế vườn, toàn tỉnh hiện có trên 7.000ha vườn. Diện tích vườn đã được các hộ cải tạo thường xuyên, đưa vào sản xuất các loại cây ăn quả, hoa màu trồng mới thích hợp, có năng suất và chất lượng tốt, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng, cho hiệu quả kinh tế cao. Có thể thấy, phong trào phát triển kinh tế vườn những năm qua khá sôi động và rộng khắp. Các loại cây trồng rất phong phú, đa dạng, khai thác được tiềm năng đất đai, lao động và mang lại thu nhập đáng kể cho người nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; đồng thời tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp, bước đầu tạo nên những điểm du lịch sinh thái ở nông thôn.

Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, ngoài đầu tư

**Ông Nguyễn Văn Hòa,**  
Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh nhiệm kỳ 2013 - 2018



Nhiệm kỳ qua, Hội Làm vườn tỉnh đã khẳng định được vai trò của mình trong việc giúp hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Để hoạt động của các cấp hội đạt hiệu quả, Tỉnh hội đã xác định lấy nhiệm vụ phát triển kinh tế VAC làm trọng tâm, làm động lực để phát triển tổ chức hội các cấp. Cùng với đó, phát huy tinh đoàn kết, chủ động, sáng tạo của hội viên cùng với các cấp hội, lấy chi hội làm đơn vị hoạt động, giúp đỡ hội viên về kiến thức kỹ thuật, giống, vốn, kinh nghiệm làm vườn, chăn nuôi để phát triển kinh tế VAC có hiệu quả, tăng thu nhập, giảm nghèo, làm giàu; phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 400 - 500 hội viên để cuối nhiệm kỳ 2018 - 2023 nâng tổng số hội viên Hội Làm vườn tỉnh lên 400.000 hội viên...

**Ông Trần Minh Tiến,**  
Phó Chủ tịch UBND huyện Tiến Hải



Tôi đánh giá rất cao hoạt động của Hội Làm vườn huyện Tiến Hải trong những năm qua. Ngoài việc hỗ trợ xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình VAC ở địa phương phát triển, trở thành những trung tâm vệ tinh và hỗ trợ kỹ thuật, vật tư, con giống và tiêu thụ sản phẩm, các cơ sở hội đã chủ động quan hệ, làm cầu nối giữa công ty, doanh nghiệp sản xuất giống uy tín với người dân. Ngoài ra, các cơ sở hội còn phối hợp với hội nông dân các cấp tín chấp cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

**Ông Hoàng Văn Hồng,**  
Chủ tịch Hội Làm vườn huyện Hưng Hà



Chúng tôi luôn đồng hành cùng hội viên, nông dân trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm thực hiện chuỗi sản phẩm an toàn trước khi đưa ra thị trường. Hội Làm vườn huyện Hưng Hà cũng tự hào khi một số sản phẩm nông sản sạch của hội viên đã được các thị trường khó tính như siêu thị chấp nhận đưa sản phẩm vào tiêu thụ. Đây cũng là tiền đề để Hội Làm vườn huyện Hưng Hà tiếp tục đồng hành cùng hội viên phát triển nền nông nghiệp sạch, bền vững.

thâm canh tại các vùng quy hoạch tập trung của tỉnh với diện tích 14.874ha, toàn tỉnh còn có trên 5.400ha ao, hồ truyền thống nằm xen kẽ trong các khu dân cư. Trong những năm gần đây, diện tích nuôi trồng thủy sản đã được hội viên và nông dân tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp, cải tạo; thay đổi tư duy nuôi quảng canh sang bán thâm canh và thâm canh, công nghệ, công nghệ cao. Các hộ nuôi trồng thủy sản, nhất là các hộ sản xuất trên vùng tập trung đều nắm vững kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm tích lũy từ thực tiễn để ứng dụng vào sản xuất.

Trong những năm qua, kinh tế nông thôn Thái Bình đã phát triển ổn định, thu nhập và đời sống nhân dân được cải thiện, ngày càng

được nâng lên. Giá trị sản xuất khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản 9 tháng đầu năm 2018 của tỉnh ước đạt 19.310 tỷ đồng, tăng 3,63% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đã có gần 14.500ha đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với tiêu thụ nông sản. Đến nay, có 200/264 xã và 1 huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết quả trên đã khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức hội làm vườn trong phát triển kinh tế VAC và kinh tế ở nông thôn của tỉnh, đóng góp tích cực trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" ở địa phương.

**TẮT ĐẠT**

**QUYNH PHỤ**

# Rộn rã vụ đông



Nông dân thôn Hiệp Lực, xã An Khê (Quỳnh Phụ) chăm sóc cây màu vụ đông.

Những năm qua, Quỳnh Phụ là một trong những huyện đi đầu về sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là phong trào trồng cây vụ đông. Về Quỳnh Phụ những ngày tháng 11, trên khắp xứ đồng, màu xanh của ngô, bí, rau màu, xen lẫn màu đỏ của những ruộng ớt chín đỏ tươi cùng khí thế lao động hối hả của bà con nông dân như thể hiện quyết tâm giành thắng lợi trong sản xuất vụ đông năm nay.

An Khê là xã duyên giang nằm xa trung tâm huyện, nhờ tận dụng lợi thế về thổ nhưỡng cùng diện tích đất bãi do phù sa sông Luộc bồi đắp, thêm vào đó, người dân địa phương tích cực đầu tư vào trồng cây vụ đông, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ nên vụ đông trở thành vụ sản xuất chính trong năm. Vụ đông năm nay, toàn xã phân bổ gieo trồng 265ha, trong đó, tập trung phát triển diện tích cây màu truyền thống gồm ngô ngọt, ngô nếp, bí, rau màu và nhóm cây màu ưa lạnh như khoai tây, bắp cải. Đến thời điểm này, trên 70% cây trồng trong đất an sản xuất vụ đông đã được xã An Khê hoàn thành. Để hỗ trợ nông dân sản xuất, địa phương đã chủ động tìm đối tác uy tín, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với cây ngô nếp, bắp cải, khoai tây... HTX DVNN tổ chức các dịch vụ sản xuất, bảo đảm thủy lợi, bảo vệ thực vật, cung ứng vật tư nông nghiệp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền... Đặc biệt, ngoài các cơ chế khuyến nông của tỉnh và huyện, xã An Khê đã hỗ trợ công tác tuyên truyền, tổ chức sản xuất cho các tập thể, cơ sở thôn có vùng trồng cây vụ đông trên đất hai lúa có diện tích trồng liên vùng từ 1ha trở lên với mức 1 triệu đồng/ha cùng nhiều cơ chế khen thưởng khác. Do đó,

thủy lợi nội đồng phục vụ phát triển nông nghiệp, việc sản xuất vụ đông nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận cao của nhân dân. Huyện đã tập trung chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, dần hình thành các vùng sản xuất cây màu tập trung phục vụ cho xuất khẩu, phát triển các vùng sản xuất cây màu an toàn, tăng cường ứng dụng VietGAP, GAP, đồng thời tìm đầu ra ổn định trên thị trường, nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích.

Ngoài những cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ của huyện, các địa phương đã mở các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật canh tác cây vụ đông cho bà con nông dân tại tất cả các cơ sở thôn. Công tác hỗ trợ sản xuất như thủy lợi, phân bón, bảo vệ ruộng đồng, hỗ trợ cây giống cho diện tích ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ công làm thêm giờ cho cán bộ cơ sở có diện tích cây vụ đông đạt và vượt kế hoạch xã giao, chính sách khen thưởng cho những hộ nông dân tiêu biểu trong sản xuất vụ đông cũng luôn được địa phương chú trọng. Xác định đầu ra sản phẩm cho người nông dân là một trong những yếu tố quan trọng để sản xuất vụ đông thực sự thắng lợi, huyện và các địa phương đã chủ động liên kết với các doanh nghiệp có uy tín trong việc bảo đảm tiêu thụ nông sản.

Ông Nguyễn Đình Triệu, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết thêm: Phát huy những thế mạnh sẵn có cùng việc tận dụng hiệu quả những cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, Quỳnh Phụ đang bước vào một vụ đông phấn khởi, hứa hẹn nhiều thắng lợi.

**TRỊNH CƯỜNG**

# HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 2018 Thúc đẩy phát triển ngành Nông nghiệp của các địa phương

Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2018 tại Thái Bình diễn ra từ ngày 5 - 11/11 đã thành công trên nhiều phương diện. Kết quả nổi bật nhất chính là các hoạt động xúc tiến thương mại tại hội chợ đã góp phần kích thích cho sản xuất và tiêu dùng của Thái Bình cũng như của các tỉnh trong khu vực tăng trưởng.

Đây là năm thứ 13 Thái Bình tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ. Theo đánh giá của ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, qua mỗi kỳ tổ chức, quy mô của hội chợ ngày càng được nâng lên cả về chất lượng, số lượng với sự tham gia của đông đảo các nhà

đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm nay có quy mô 400 gian hàng của trên 300 doanh nghiệp; trong đó, có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp thương hiệu mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp. Các sản phẩm mang đến hội chợ lần này bao gồm hàng nông sản thực phẩm chế biến; sản phẩm nông nghiệp phục vụ nông thôn; sản phẩm nghề và làng nghề; các sản phẩm sinh vật cảnh; hàng điện, điện tử và công nghệ thông tin; thời trang; trang trí nội thất.

Trong suốt những ngày diễn ra hội chợ, không khí người dân tham quan, mua sắm luôn tấp nập. Đây là

điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu và giao dịch sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Dương, Công ty Cổ phần Hoàng Văn Sơn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tân Phát (tỉnh Bắc Giang) chia sẻ: Công ty của chúng tôi chuyên sản xuất và kinh doanh các loại phân bón trung lượng và silic sử dụng trong chăm sóc lúa, rau màu và cây công nghiệp. Đây là loại phân bón mới có nhiều ưu điểm: giúp nông dân giảm sử dụng phân bón đa lượng; cây trồng sinh trưởng, phát triển khỏe, ít bị sâu bệnh; bà con hạn chế phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật góp phần sản xuất ra những nông sản sạch, bảo đảm vệ sinh an toàn

Dương, Hưng Yên... cũng thực sự thấy hấp dẫn khi mang các sản phẩm thế mạnh của công ty, của địa phương đến hội chợ. Ông Hoàng Văn Sơn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tân Phát (tỉnh Bắc Giang) chia sẻ: Công ty của chúng tôi chuyên sản xuất và kinh doanh các loại phân bón trung lượng và silic sử dụng trong chăm sóc lúa, rau màu và cây công nghiệp. Đây là loại phân bón mới có nhiều ưu điểm: giúp nông dân giảm sử dụng phân bón đa lượng; cây trồng sinh trưởng, phát triển khỏe, ít bị sâu bệnh; bà con hạn chế phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật góp phần sản xuất ra những nông sản sạch, bảo đảm vệ sinh an toàn

thực phẩm. Chúng tôi mong muốn qua hội chợ này, bà con nông dân Thái Bình cũng như các tỉnh trong khu vực biết đến và sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

Hầu hết doanh nghiệp ở các tỉnh trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ tham gia hội chợ đánh giá: công tác tổ chức hội chợ của Thái Bình rất chuyên nghiệp và chu đáo. Vị trí tổ chức hội chợ rộng, thuận lợi; các gian hàng đạt tiêu chuẩn; quy mô hội chợ lớn thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác, liên kết sản xuất, kinh doanh cùng phát triển. Công tác an ninh rất tốt; các dịch vụ ăn uống, ngủ nghỉ rõ và thuận tiện. Sự quan tâm và sức mua của người dân Thái Bình tại hội chợ cũng nhiều hơn nên hiệu quả quảng bá sản phẩm, thương hiệu, xúc tiến thương mại của doanh nghiệp đạt hiệu quả như mong đợi. Ông Nguyễn Minh Tuấn, cán bộ Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại (Sở Công Thương, tỉnh Hưng Yên) phụ trách các gian hàng

của tỉnh Hưng Yên cho biết: Mỗi ngày, các doanh nghiệp của chúng tôi tiếp cận được hàng nghìn khách hàng, đối tác. Điều phần khởi hơn cả là sự phối hợp giữa Sở Công Thương tỉnh Thái Bình với sở công thương các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ tổ chức các hoạt động: Hội thảo giới thiệu các tiến bộ khoa học kỹ

thuật, sản phẩm mới trong lĩnh vực nông nghiệp; hội nghị khách hàng, diễn đàn doanh nghiệp tự giới thiệu... giúp cho các doanh nghiệp có nhiều cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và xác định đúng hướng chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh.

Với rất nhiều hoạt động diễn ra, hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng

Bắc Bộ 2018 tại Thái Bình thực sự là cơ hội tốt để quảng bá, giới thiệu thành quả và tiềm năng phát triển kinh tế của các tỉnh trong khu vực; mở ra cơ hội hợp tác cho nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà quản lý trong việc định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và hội nhập kinh tế quốc tế.

**KHẮC ĐUẤN**



Sản phẩm cốm Đông Thanh (Vũ Thư) thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng.